



## ประกาศเทศบาลตำบลพันเสา

เรื่อง ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E๑ / ๒๕๖๐

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยกบ้านพันเสา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหัวขัวหมู่ที่ ๑

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยกบ้านพันเสา หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหัวขัวหมู่ที่ ๑ ตำบลพันเสา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพันเสากำหนด )

เป็นเงินดำเนินการ โครงการทั้งสิ้น	จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ราคากลางครั้งนี้	จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลพันเสา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้อกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน ) ซึ่งเป็นสัญญาเดี่ยว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
๖. ผู้เสนอราคา ต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๗. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแจ้งตามหนังสือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ค่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว ๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลพันเสา ในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.

\*\*\* ( หากไม่มีมาถือว่ารับทราบและถือเสมือนว่าได้ดูสถานที่ แล้วจะมาชี้แจงขอโต้แย้งภายหลังไม่ได้ )

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางระกำ) และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง ) เทศบาลตำบลพันเสา ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ,[www.pitloklocal.org/](http://www.pitloklocal.org/)และ [www.pansao.go.th](http://www.pansao.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๖-๕๒๕๐ ในวันและเวลาราชการ

\*\* “เทศบาลตำบลพันเสาจะเรียกผู้เสนอราคาเข้าทำสัญญาก่อนเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ”

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายสมนึก เลือกล้าย )

นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา